

Số: 2763 /BHXH-CD

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

V/v truy lĩnh lương hưu, trợ cấp 1 lần đối với
GVMN được cộng nổi thời gian công tác

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Căn cứ công văn số 591/LĐTĐTBXH- BHXH ngày 13/02/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với giáo viên mầm non, theo đó: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đồng ý vận dụng giải quyết tính thời gian công tác trước tháng 4/1993 để tính hưởng BHXH đối với 59 giáo viên mầm non dạy học ở các thành phố, thị xã theo danh sách tại văn bản số 6608/UBND-VX2 ngày 20/11/2014 của UBND Tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm hưởng BHXH kể từ ngày cơ quan BHXH ký quyết định.

Thực hiện nội dung công văn số 591/LĐTĐTBXH-BHXH nêu trên, sau khi đơn vị sử dụng lao động lập đủ hồ sơ, từ tháng 02/2016 Bảo hiểm xã hội Tỉnh đã thực hiện cộng nổi thời gian công tác trước tháng 4/1993 trên sổ BHXH cho 59 trường hợp (trong đó có 26 trường hợp đã nghỉ hưu), chuyển về đơn vị để UBND Huyện ra Quyết định tính bổ sung thâm niên giáo viên và BHXH Huyện in tờ rời sổ BHXH điều chỉnh theo quy định.

Đối với các trường hợp đã hưởng chế độ Hưu trí, xác định đây là các trường hợp được vận dụng giải quyết (trường hợp cá biệt) Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giải quyết “thời điểm hưởng từ ngày BHXH Tỉnh ký quyết định”, Bảo hiểm xã hội Tỉnh thống nhất tính thời điểm hưởng từ tháng xác nhận cộng nổi thời gian công tác trên sổ BHXH, không tính truy lĩnh trợ cấp BHXH 1 lần và lương hưu từ thời điểm nghỉ hưu như đối với các trường hợp khác được cộng nổi thời gian công tác do Nhà nước quy định.

Sau khi được điều chỉnh chế độ Hưu trí, một số cô giáo đã gửi đơn đề nghị được truy lĩnh số tiền trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu và lương hưu từ ngày hưởng chế độ hưu trí, đồng thời so sánh quyền lợi của mình với các trường hợp hưởng lương hưu sau khi cộng nổi thời gian công tác (các trường hợp này được tính chế độ Hưu trí bao gồm Lương hưu và trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH), Bảo hiểm xã hội Tỉnh đã căn cứ quy định và nội dung công văn số 591/LĐTĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trả lời đơn thư nhưng các cô vẫn tiếp tục đề nghị.

Bảo hiểm xã hội Tỉnh tổng hợp các kiến nghị, lập Danh sách tính tiền truy lĩnh của 22 giáo viên mầm non (Có danh sách kèm theo) đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xin ý kiến Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- BHXH Việt Nam (b/cáo);
- Phòng Kiểm tra;
- BHXH các Huyện, TX, TP;
- Các giáo viên có đơn đề nghị;
- Lưu VT, CD.

GIÁM ĐỐC



Vũ Xuân Hiến

